

Số: 03/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 1983

CHỈ THỊ

Về việc khẩn trương xét và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của quần chúng

Năm 1982 là năm đầu tiên thành phố triển khai thi hành Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 27-11-1981 và Nghị định số 58/HĐBT ngày 19-3-1982 của Hội Đồng Bộ trưởng hướng dẫn việc thi hành pháp lệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UB ngày 19-4-1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban, ngành, sở và Ủy ban nhân dân quận huyện, phường xã, đã nghiêm chỉnh tổ chức nghiên cứu học tập, tiến hành công tác xét giải quyết đơn khiếu nại của quần chúng và đạt nhiều kết quả. Số lượng đơn khiếu tố của nhân dân được xét và giải quyết chiếm tỷ lệ 88,2% tổng số đơn nhận được (năm 1981 đạt 70%). Có 1.035 đơn ứ đọng từ năm 1981 về trước đã được xem xét giải quyết. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp lệnh, củng cố và kiện toàn bộ máy xét khiếu tố, việc tiếp dân, quản lý và xử lý đơn,... ở nhiều ngành nhiều cấp có tiến bộ.

Tuy nhiên, số lượng đơn nhận được năm 1982 vẫn còn nhiều (21.293 đơn). Việc quản lý đơn ở một số đơn vị còn luộm thuộm, việc giải quyết đơn còn kéo dài, việc thực hiện quyết định chưa nghiêm chỉnh. Một số đồng chí thủ trưởng chưa quan tâm chỉ đạo, thường khoán trắng cho bộ phận thanh tra xem xét giải quyết.

Nội dung đơn tập trung vào các vấn đề về nhà đất, bắt người không đúng thủ tục, giam giữ người quá hạn... và số lượng đơn loại này còn tồn đọng quá nhiều (về nhà đất còn trên 1.000 đơn).

Để khắc phục những thiếu sót nêu trên, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh của Hội Đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về xét, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và chấp hành chỉ thị của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, khẩn trương một số việc sau đây:

1. Rà soát lại tất cả các đơn khiếu tố của quần chúng mà đơn vị nhận được và hoàn thành việc này trước Đại hội Đảng vòng 2 của ngành và cấp mình. Đối với các ngành Nhà đất, Công an... các quận 1, 5... còn tồn đọng nhiều đơn, cần tập trung cán bộ có năng lực, hình thành bộ phận xét khiếu tố để giúp Thủ trưởng giải quyết.

2. Cùng với việc giải quyết đơn tồn đọng theo điểm 1 trên đây, cần chấn chỉnh công tác tiếp dân, củng cố bộ phận thanh tra xét khiếu tố để đảm bảo giải quyết đơn một cách thường xuyên, tránh tình trạng giải quyết số tồn đọng này lại có tình trạng tồn đọng khác.

Thủ trưởng ban ngành thành phố ngoài trách nhiệm giải quyết đơn nhận được, còn có trách nhiệm kiểm tra đơn vị cấp dưới thực hiện công tác xét khiếu tố đúng quy định của pháp lệnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện với trách nhiệm quản lý hành chính địa phương cần kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thuộc quyền quản lý thực hiện tốt công tác tiếp dân, xét khiếu tố.

3. Tích cực chuẩn bị để tổng kết công tác xét khiếu tố năm 1982 vào cuối quý 1/1983.

Trên cơ sở kiểm điểm rút kinh nghiệm, từng đơn vị, địa phương có kế hoạch công tác năm 1983 và xem đó là một công việc không thể thiếu được trong toàn bộ hoạt động của ngành, cấp mình để thực hiện trách nhiệm của cơ quan đơn vị trước lợi ích và quyền làm chủ tập thể của quần chúng.

4. Ủy ban Thanh tra và Đoàn Thanh tra xét khiếu tố thành phố có trách nhiệm hướng dẫn theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, đồng thời chuẩn bị cho việc tổng kết công tác thanh tra xét khiếu tố năm 1982, sơ kết một năm 1982, sơ kết một năm thực hiện pháp lệnh xét khiếu tố của thành phố vào giữa năm 1983.

✻

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Thanh tra thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Nhơn